
Fundur SK. 14.12 2010 

Mættir. Friðrik, Sigurþór, Sigurbjörg, Hjördís, Júlíus, Svala og Falur. 

Dagskrá: 

1. Farið yfir síðustu fundargerð. 
Farið yfir fundargerðina og hún samþykkt. 
 

2. Kostnaðarskipting SK og SN inn til Sundráðs ÍRB. 
Hjördís fór yfir tillögu að skiptingu gjalda SK inn til Sundráðs ÍRB.  Tillagan er samþykkt.  
 

3. Val á sundmanni Keflavíkur 2010. 
Jóna Helena Bjarnadóttir valin sundmaður Keflavíkur 2010 með öllum greiddum atkvæðum 
stjórnar Sunddeildar Keflvíkur. 
 

4. Ísinn og ljósabekkir. 
Júlli talar um að selja ís niðri í Sundmiðstöð, hafa ísvél frammi og starfsfólk afgreiðir.  
Sigurþór athugaði með ljósabekki, Mikill verðmunur er á bekkjum. Spurning hvað gert verður 
með þá.  
 

5. Önnur mál. 
Tala við Ragnar Örn um að fá lykla niðri í sundmiðstöð vegna þess að alltaf er verið að taka 
hluti frá krökkunum. 
 
19:10. Fundi slitið og fleira ekki rætt. 
 
 


